

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CÔNG

NGUYỄN THỊ HẢI VÂN*

Thực thi hiệu quả chính sách đầu tư công đóng vai trò rất quan trọng, giúp tối ưu hóa việc quản lý và sử dụng nguồn lực quốc gia, tăng cường sự minh bạch và trách nhiệm trong quản lý nguồn lực công, phục vụ sự phát triển của đất nước. Khi quá trình sử dụng nguồn lực đầu tư công được thực hiện một cách minh bạch, hiệu quả, công dân và doanh nghiệp có thể tin tưởng hơn vào quá trình thực thi, từ đó tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và thuận lợi cho đầu tư trong nước cũng như thu hút được nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Ngược lại, nếu sử dụng nguồn vốn này lãng phí sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ổn định kinh tế vĩ mô, dẫn đến nợ công, bất ổn tài chính ngân sách. Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp định hình, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, bền vững cho đất nước và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Từ khóa: Chính sách đầu tư công; thực thi; nâng cao hiệu quả; thực trạng; giải pháp.

Implementing effectively the policies on public investment plays a very important role in optimizing the management and use of national resources, enhancing transparency and accountability in public resources management, and serving the development of the country. Once public investment resources are used transparently and effectively, citizens and businesses will trust in the government and its executive, thereby creating a stable and favorable environment which attracts both domestic and foreign investment. On the contrary, if these resources are used wastefully, there will be great impact on macro-economic stability. This may increase public debt and budgetary instability. Therefore, improving the effectiveness of public investment implementation is crucial to promote the comprehensive and sustainable development of the country as well as improve the life quality for the people.

Keywords: Public investment policy; implementation; effectiveness improvement; current situation; solutions.

NGÀY NHẬN: 25/12/2023

NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 02/02/2024

NGÀY DUYỆT: 18/5/2024

DOI: <https://doi.org/10.59394/qlnn.340.2024.860>

1. Đặt vấn đề

Thuật ngữ “đầu tư công” thường được dùng để đề cập việc sử dụng nguồn vốn nhà nước để đầu tư vào các chương trình và dự án có mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Các loại dự án này không nhằm mục đích kinh

doanh, bao gồm: các chương trình mục tiêu và dự án liên quan đến phát triển hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, môi trường, quốc

* PGS.TS, Học viện Chính trị Công an nhân dân

phòng và an ninh. Ngoài ra, còn có các dự án khó hoặc không thể xã hội hóa trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, y tế, khoa học, giáo dục và đào tạo.

Các chương trình mục tiêu và dự án này phục vụ cho hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, bao gồm cả việc mua sắm và sửa chữa tài sản cố định bằng vốn sự nghiệp. Các dự án đầu tư của cộng đồng dân cư, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được hỗ trợ từ vốn nhà nước theo quy định của pháp luật và các chương trình mục tiêu, dự án đầu tư công khác theo quyết định của Chính phủ.

Tại khoản 15 Điều 4 *Luật Đầu tư công* năm 2019 quy định: “Đầu tư công là hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương trình, dự án và đối tượng đầu tư công khác theo quy định của *Luật này*”. Đối tượng đầu tư công, bao gồm: đầu tư chương trình, dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đầu tư phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; đầu tư và hỗ trợ hoạt động đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích, phúc lợi xã hội; đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư...

Vốn đầu tư công, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật. Với phạm vi điều chỉnh và thuật ngữ vốn đầu tư đề cập trong *Luật Đầu tư công* năm 2019, vốn đầu tư công là nguồn vốn của Nhà nước và do Nhà nước quản lý. Do đó, có thể hiểu: đầu tư công theo *Luật Đầu tư công* là hoạt động đầu tư của Nhà nước, sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Với cách hiểu này, sẽ hạn chế việc thu hút các nguồn vốn khác cho hoạt động đầu tư công.

Trên thế giới, ở các nền kinh tế phát triển, đầu tư từ Nhà nước thường chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng đầu tư của toàn bộ

nền kinh tế. Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ cho các doanh nghiệp tư nhân hoặc đầu tư chỉ vào những lĩnh vực mang lại lợi ích kinh tế mà tư nhân không hứng thú đầu tư do không mang lại nhiều lợi nhuận hoặc phải đối mặt với những rủi ro lớn. Trong khi đó, ở các nền kinh tế đang chuyển đổi, vai trò của nhà nước vẫn được duy trì ở vị trí quan trọng trong mọi hoạt động kinh tế. Ở những quốc gia này, đầu tư từ khu vực nhà nước thường chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng đầu tư của nền kinh tế¹.

2. Thực trạng xây dựng và thực thi chính sách đầu tư công tại Việt Nam

Vốn đầu tư công ở Việt Nam trong những năm qua chiếm tỷ trọng tương đối lớn (khoảng 30 - 40% tổng đầu tư toàn xã hội), được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn vay, nguồn vốn viện trợ, vốn Nhà nước khác². Còn lại là của khu vực kinh tế ngoài nhà nước (tư nhân trong nước) và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Vai trò của khu vực kinh tế trong nước đang ngày càng lớn mạnh và hiện đã là một đối trọng thực sự của khu vực kinh tế nhà nước.

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã tập trung vào việc hoàn thiện các chính sách và quy định liên quan đến đầu tư công, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Hệ thống pháp luật về đầu tư công đã được ban hành tương đối đồng bộ để điều chỉnh hoạt động đầu tư nói chung và đầu tư của Nhà nước nói riêng. Trong số đó, nổi bật có *Luật Đầu tư công* năm 2014, *Luật Đầu tư công* năm 2019, *Luật Đầu tư* năm 2020, *Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)* năm 2020 và một loạt các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan. Hệ thống pháp luật quản lý vốn đầu tư công cơ bản đã đáp ứng một phần quan trọng trong quá trình triển khai vốn đầu tư công vào các chương trình, dự án và các hạng mục đầu tư khác. Qua đó, đã đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và

bảo đảm sự ổn định xã hội cũng như an ninh - quốc phòng.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, Chính phủ đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Theo đó, kể từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục ban hành 8 nghị quyết, 1 chỉ thị, 6 công điện, văn bản nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, nhiều nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được đề ra, trong đó yêu cầu các cơ quan trung ương và địa phương phải tập trung, quyết liệt lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, cơ cấu đầu tư công cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, với việc tập trung tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chú trọng đầu tư cho các ngành nghề có lợi thế cạnh tranh, giúp giải quyết vấn đề bất hợp lý về phát triển kinh tế khu vực. Ngân sách nhà nước đã tập trung nhiều hơn vào việc phát triển con người và nâng cao trình độ của người lao động. Chi tiêu cho phát triển cơ sở hạ tầng chiếm tỷ lệ ngày càng lớn, với hơn 90% tổng chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước³.

Về thực thi chính sách đầu tư công, tính đến hết tháng 01/2023 đã triển khai trên 541.000 tỷ đồng, đạt gần 93,5% kế hoạch, tuy thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (95,11%) nhưng là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất so với các năm trước đây, tăng khoảng 23,5%, tương ứng tăng khoảng 103.000 tỷ đồng so với năm 2021. Trong số đó, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ 100% trở lên theo kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, 7 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch và còn nhiều bộ, cơ quan

trung ương, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 với tổng số tiền trên 28.600 tỷ đồng⁴. Tỷ lệ ước giải ngân 1 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 1,72% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì tỷ lệ giải ngân đạt 1,81%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (2,50%), trong đó vốn trong nước đạt 1,89% thấp hơn mức 2,61% so với cùng kỳ năm 2022, vốn nước ngoài đạt chưa giải ngân được đồng nào trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 1,01%⁵.

Trước tác động tiêu cực từ lạm phát trên thế giới gia tăng, các xung đột chính trị và chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia, cùng với giảm sút của thị trường xuất khẩu và lãi suất cho vay trong nước tăng cao, hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này dẫn đến sự thu hẹp và giảm động lực đầu tư trong hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, nhờ vào sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và quyết tâm của các bộ, ngành và địa phương, việc thực hiện nguồn vốn đầu tư công đã được tập trung và đẩy mạnh từ các tháng đầu năm 2023. Trong bối cảnh như vậy, nguồn vốn đầu tư công là một nguồn động viên quan trọng, đóng góp mạnh mẽ vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý I/2023, với tỷ lệ đạt 3,32%. Khối lượng vốn đầu tư công thực hiện trong quý I/2023 đạt trên 91,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 13,4% so với kế hoạch năm (so với cùng kỳ năm 2022 là 77,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3%, và bằng 12,9% so với kế hoạch năm). Khối lượng thực hiện đầu tư công là rất đáng kể, phản ánh sự quyết tâm và chỉ đạo mạnh mẽ từ Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cũng như sự cam kết của các bộ, ngành và địa phương trong việc nhanh chóng triển khai các dự án và công trình từ đầu năm, nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng và tác động tích cực lên các khu vực kinh tế khác, đồng thời tạo động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế không chỉ trong quý I mà còn trong các quý tiếp theo của năm 2023⁶.

Nhờ đó, tính đến hết tháng 10/2023, vốn giải ngân đã đạt gần 389,7 nghìn tỷ (55,02% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), tăng 3,68% và tăng trên 99 nghìn tỷ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Ước giải ngân đến hết tháng 11/2023 đạt gần 461 nghìn tỷ (65,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), cao hơn 6,77% và cao hơn 122,6 nghìn tỷ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022. Trong số đó, có những bộ, ngành, địa phương đạt kết quả giải ngân vốn đầu tư công rất tốt như: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (100%), Hội Nhà báo Việt Nam (100%), Hội Luật gia Việt Nam (92,76%), Văn phòng Quốc hội (83,61%), Hội Nhà văn Việt Nam (81,6%), Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (74,74%), Bình Dương (113,4%), Long An (112,7%), Bà Rịa - Vũng Tàu (106,84%), Tiền Giang (101,42%), Đồng Tháp (100,82%), Hải Phòng (99,83%)⁷.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn chung, tốc độ thực thi giải ngân vốn đầu tư công còn khá chậm, vẫn còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nhiều bộ, ngành, địa phương còn chậm trễ triển khai, dẫn đến kéo lùi tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. Theo tiến độ này, dự kiến hết năm 2023, kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước sẽ còn ở mức kỷ lục 756.111 tỷ đồng, đó là chưa kể kế hoạch vốn năm trước chuyển sang, sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn cho việc giải ngân vốn trong năm nay⁸.

Tại Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về kiểm điểm, đánh giá tình hình, đơn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (ngày 27/11/2023), đã ghi nhận một loạt nhóm các vấn đề vướng mắc quy định tại các nghị định của Chính phủ và văn bản pháp luật liên quan đến 7 lĩnh vực quan trọng, gồm: đất đai, bảo vệ môi trường, đấu thầu, ngân sách và công sản, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản, đầu tư công. Đặc biệt, trong số đó, nhiều vướng mắc liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách chưa điều

chỉnh phù hợp yêu cầu thực tiễn. Chuyển đổi số trong đầu tư công cũng được đánh giá là còn hạn chế. Một số dự án có giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh và nhiều nơi còn thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu. Chi phí doanh nghiệp tăng cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư còn chậm trễ. Công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị dự án còn nhiều hạn chế, chưa có thứ tự ưu tiên dự án đầu tư trọng tâm, trọng điểm và nhìn chung còn dàn trải.

Một trong những nguyên nhân của thực trạng này là do một số bộ, ngành, địa phương, cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu còn thiếu quyết liệt, chưa sâu sát và chưa tập trung giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc của các dự án.

Năng lực của nhiều ban quản lý dự án, cán bộ chuyên môn và nhà thầu vẫn còn hạn chế. Ý thức về tuân thủ pháp luật, tôn trọng kỷ luật và chấp hành nguyên tắc trong lĩnh vực đầu tư công chưa cao.

Sự hợp tác giữa các cơ quan vẫn còn thiếu chặt chẽ, quyết liệt, hiệu quả và chưa đồng bộ. Việc phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý các dự án đầu tư công còn chậm chễ.

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách công tại Việt Nam trong thời gian tới

Một là, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật có liên quan tới lĩnh vực đầu tư công.

Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng bởi nhu cầu đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng đang ngày càng tăng cao, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập với sự tham gia ngày càng nhiều của các đối tác đầu tư nước ngoài. Đầu tư công không chỉ giúp cải thiện hạ tầng quốc gia mà còn tạo ra cơ hội việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Do đó, để huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước cũng như thu hút được đầu tư nước ngoài, cần có một môi trường pháp luật rõ ràng,

minh bạch và ổn định, giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan trong lĩnh vực đầu tư công, trong đó chú trọng tới việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các quy định về quy trình xin phép, quản lý dự án và giải quyết tranh chấp. Cùng với đó, tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện các quy định liên quan tới hoạt động dự án đầu tư công, từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, hoàn thành, quyết toán bàn giao đưa vào sử dụng, ở các lĩnh vực quan trọng gồm: đất đai, bảo vệ môi trường, đấu thầu, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản,... vì một khâu chậm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, làm giảm động lực tăng trưởng.

Hai là, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực thi chính sách đầu tư công.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực thi chính sách đầu tư công nói chung và đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công nói riêng. Chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì hoạt động của các tổ công tác và cơ chế hàng quý thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương, các tổ công tác đặc biệt do chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố làm tổ trưởng.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực thi chính sách đầu tư công; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm (nhất là về đất đai, tài nguyên,...); cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Ba là, chú trọng đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là điều kiện hết sức quan trọng để kích thích kinh tế, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu hạ tầng, hạn chế chi phí tăng cao và các rủi ro có thể xảy ra và thu hút đầu tư nước ngoài cũng như nâng cao năng lực quản lý dự án. Sự linh hoạt và hiệu quả trong việc giải ngân không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng vào hiệu quả của các dự án đầu tư công vì lợi ích chung của đất nước. Từ thực tế việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm chễ, chưa đạt được mục tiêu như đã đề cập trên, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phát huy vai trò quản lý nhà nước về đầu tư công, theo sát, đôn đốc, hướng dẫn, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Qua đó, thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Các bộ, ngành và địa phương cần bám sát, đánh giá đúng tình hình, chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Cùng với đó, chủ động, linh hoạt trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án, chuẩn bị tốt mặt bằng sạch cho thi công. Nếu vượt quá thẩm quyền, cần tổng hợp, báo cáo ngay cho cấp có thẩm quyền để kịp xem xét, giải quyết sớm.

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chủ thể có liên quan để bảo đảm tiến độ và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công.

Để bảo đảm tiến độ và triển khai hiệu quả các dự án đầu tư công, việc tăng cường kiểm tra, giám sát, và đôn đốc các chủ thể liên quan là hết sức cần thiết. Theo đó, trước hết cần thiết lập các cơ chế kiểm tra định kỳ một cách cụ thể để theo dõi tiến trình thực hiện. Sự minh bạch và minh chứng số liệu kết quả là điều kiện quan trọng để tạo ra một

môi trường làm việc trung thực và chuyên nghiệp. Việc áp dụng các biện pháp giám sát thường xuyên cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện và giải quyết ngay lập tức mọi vấn đề phức tạp hoặc chậm trễ trong quá trình thực hiện dự án đầu tư công. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường khả năng theo dõi và đánh giá hiệu suất thực hiện dự án để bảo đảm sự minh bạch và công bằng trong quá trình thực hiện nhằm bảo đảm tuân thủ theo kế hoạch và chất lượng đã đặt ra.

Các tổ công tác của Chính phủ cần tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc, bất cập trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Biểu dương những mô hình tốt, cách làm hay, phát hiện những nơi làm không tốt, các trường hợp lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, cũng cần kiểm điểm, xử lý kịp thời các công chức, viên chức yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, dẫn tới dự án kéo dài, đội vốn, lãng phí. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn. Qua đó, giúp tạo động lực mạnh mẽ để các bên liên quan duy trì sự cam kết và hiệu suất chất lượng cao trong quá trình thực thi và triển khai các dự án đầu tư công, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng và kích thích sự phát triển kinh tế của đất nước □

Chú thích:

1. *Đầu tư công và quản lý đầu tư công ở Việt Nam/Bài giảng Kinh tế học khu vực công*, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. <https://fspm.fulbright.edu.vn>, ngày 27/11/2023.
2. *Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn mới*. Tạp chí Thanh tra.

<https://thanhtravietnam.vn>, ngày 12/10/2021.

3. *Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn mới*. <https://thanhtravietnam.vn>, ngày 12/10/2021.

4. Chính phủ. *Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, giải ngân năm 2022*. Hà Nội, 2023.

5. Bộ Tài chính. *Tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước lũy kế 12 tháng và ước thực hiện 13 tháng kế hoạch năm 2022 và tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước ước 01 tháng kế hoạch năm 2023*. Hà Nội, ngày 31/01/2023.

6. *Tình hình thực hiện đầu tư công quý I năm 2023*. <https://consosukien.vn>, ngày 29/3/2023.

7. *Xác định đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành*. <https://www.mpi.gov.vn>, ngày 27/11/2023.

8. *Nghịch lý đầu tư công*. <https://dangcongsan.vn>, ngày 23/02/2023.

Tài liệu tham khảo:

1. *Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội*.
2. Phương Linh. *Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư*. H. NXB Thanh niên, 2022.
3. Nguyễn Hương Ly. *Hoàn thiện pháp luật đầu tư công ở Việt Nam*. Luận án Tiến sỹ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội, 2022.
4. *Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sửa đổi, bổ sung năm 2022)*. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2022.
5. Trần Nguyễn Ngọc Anh Thu, Lê Hoàng Phong. *Tác động của đầu tư công đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Góc nhìn thực nghiệm từ mô hình ARDL*. Tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 19 (29), tháng 11 - 12/2014.
6. *Nhóm ngành hưởng lợi nhờ chính sách đầu tư công*. <https://nhandan.vn>, ngày 25/7/2023.